

# ออกเกณฑ์คุมเข้มน้ำตาล คงบัญชี 'สินค้าควบคุม'

ระหว่างรอประกาศจากสอ.  
วันพ่อค้าจวยโอกาสขึ้นราคา

**กรุงเทพธุรกิจ** ● **พาณิชย์** คุมเข้มน้ำตาล คงบัญชีสินค้าควบคุม กันราคาขึ้นลงขาดเสถียรภาพ กระทบผู้บริโภครวมอุตสาหกรรม ยกเพดานราคาสูงสุดไม่เกิน 23.50 บาทต่อกก. แจงเมื่อตลาดโลกราคาลง ผู้ผลิตสินค้าที่ใช้น้ำตาลเป็นวัตถุดิบ ต้องจัดไปราคินกำไรผู้บริโภคนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงแนวทางกำกับดูแลราคาน้ำตาลให้มีเสถียรภาพไม่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค ภายหลังจากกระทรวงอุตสาหกรรมประกาศลดอัตราค่าน้ำตาล ตามกลไกราคาในตลาดโลก อย่างไรก็ตามระหว่างที่รอประกาศราคาอย่างเป็นทางการของสำนักงานอ้อยและน้ำตาลทราย (สอณ.) กระทรวงพาณิชย์ มีนโยบายกำกับดูแลห่วงโซ่น้ำตาล ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยเฉพาะผู้นำน้ำตาลไปใช้เป็นวัตถุดิบ แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ จึงยังคงให้น้ำตาลให้อยู่ในรายการสินค้าควบคุมเพื่อสะดวกในการบริหารจัดการ ภายใต้อำนาจพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542

ดังนั้น จึงไม่ยกเลิกเพดานราคาขายปลีกสูงสุด อยู่ที่ 23.50บาทกิโลกรัม (กก.) เพื่อป้องกันการจำหน่ายน้ำตาลสูงเกินไปจนผู้บริโภคและผู้เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบพร้อมกับจะเข้าตรวจสอบสต็อกสินค้าเพื่อป้องกันการฉวยโอกาส นำสต็อกเก่ามาจำหน่าย หากมีการขึ้นราคา

ขณะเดียวกัน เมื่อน้ำตาลลดอัตรา

ราคาขายปลีกจะปรับขึ้นตัวลดลงตามราคาตลาดโลก จนทำให้ต้องปรับราคารับซื้อหน้าโรงงาน ผู้ผลิตสินค้าที่ใช้น้ำตาลเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าก็ควรจะต้องจัดโปรโมชั่นคืนกำไรให้กับลูกค้า เช่น ผู้ประกอบการเครื่องดื่มต่างๆ รวมไปถึงกลุ่มผู้ค้าปลีก จะต้องเข้าไปกระตุ้นให้ผู้จำหน่ายปลีกให้จัดทำรายการส่งเสริมการขาย ลดราคาเพื่อเป็นการช่วยคืนกำไรให้ผู้บริโภค

“มาตรการที่จะใช้ในการบริหารจัดการระหว่างรอประกาศจากสอณ. กระทรวงพาณิชย์ยังคงสินค้าน้ำตาลไว้ในบัญชีรายการสินค้าควบคุม เช่นเดิม เพื่อป้องกันปัญหาราคาสูงเกินไป”

นายสนธิรัตน์ ยังกล่าวต่อว่า ภายหลังจากมีประกาศราคาน้ำตาลจากสอณ. อย่างเป็นทางการแล้ว จะต้องนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ก่อนว่าจะมีแนวทางการดำเนินการอย่างไร หลังจากรับหนังสือจากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยกระทรวงพาณิชย์มีหน้าที่ตรวจสอบการจำหน่ายราคาน้ำตาลค้าปลีกไม่ให้เกิดเพดานราคา หากฝ่าฝืนถือว่าเข้าข่ายมีความผิดละเมิดประกาศกกร. มีโทษจำคุก 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นอกจากนี้การคุมราคาน้ำตาล นอกจากใช้กลไกทางการกำกับดูแลเป็นบัญชีสินค้าควบคุมแล้ว ยังดูแลให้น้ำตาลเป็นไปตามกลไกตลาด ที่ให้มีการแข่งขันกัน เมื่อน้ำตาล ผู้ขายต้องลดลดราคาแข่งขันกันในตลาดเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาด โดยกระทรวงพาณิชย์จะเข้าไปบริหารจัดการระบบให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ไม่ให้เกิดการผูกขาด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ออกคำสั่งคสช. ที่ 1/2561 เรื่องการแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับการปรับ

โครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบ โดยยกเว้นการใช้บังคับ (18) ของมาตรา 17 แห่งพ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย เฉพาะในส่วนของการกำหนดราคาน้ำตาลทรายที่ใช้บริโภคในประเทศ เมื่อวันที่ 15 ม.ค. ที่ผ่านมา

โดยนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กฎหมายฉบับนี้ถือเป็นการปลดล็อกการควบคุมราคาน้ำตาลทรายไปสู่การลอยตัวราคิงตลาดโลกที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้วางไว้ในแผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบ

ทั้งนี้ราคาตามกลไกตลาด หลังจากนั้นจะใช้สูตรการอิงราคาน้ำตาลทรายตลาดลอนดอน นัมเบอร์ 5 บวกไทยพรีเมียม ผลจากการลอยตัวราคาน้ำตาลทราย คาดว่าจะทำให้ราคาขายปลีกลดลง เพราะจะยกเลิกการเก็บเงินส่วนต่าง 5 บาทต่อกก. จากปัจจุบันราคาขายปลีก 22-23 บาทต่อกก. ประกอบกับปัจจุบันราคาตลาดลอนดอนนัมเบอร์ 5 บวกไทยพรีเมียม อยู่ระดับต่ำ 14-15 เซ็นต์ต่อปอนด์ และราคาเฉลี่ยในการส่งออกน้ำตาลอยู่ที่ 17 เซ็นต์ต่อปอนด์ โดยจะทราบราคาชัดเจนอีกประมาณ 2 สัปดาห์ เพราะต้องรอให้น้ำตาลที่โรงงานปล่อยออกไปจำหน่ายหมดก่อน

สำหรับสาเหตุที่ต้องอาศัยม.44 ในการลอยตัว เพราะหากรอตามขั้นตอนกฎหมายจะใช้เวลานาน ขณะที่การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมเป็นเรื่องเร่งด่วน เพื่อรองรับการเจรจาประเทศบราซิลที่ร้องต่อองค์การการค้าโลก (ดับลิวทีโอ) ว่าไทยอุดหนุนอุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาลซึ่งแม้ไม่เป็นความจริง แต่ก็เป็นหลักปฏิบัติที่ไทยควรดำเนินการ โดยแนวทางลอยตัวนี้เป็นความเห็นร่วมของทั้งชาวไร่อ้อย และโรงงานน้ำตาลแล้ว